

Số: 402/BC-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh  
của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3129/UBND-TCD ngày 13 tháng 6 năm 2022 giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Krông Nô kiểm tra nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri để xử lý và trả lời cho cử tri; Công văn số 3482/UBND-TCD ngày 24 tháng 6 năm 2022; Công văn số 3655/UBND-TCD ngày 01 tháng 7 năm 2022 về việc đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh (*chi tiết Phụ lục đính kèm*)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD (Hg).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Chiến**

## PHỤ LỤC



**TỔNG HỢP TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI  
TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IV,  
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

(Kèm theo Báo cáo số **402/BC-UBND** ngày **12** tháng 7 năm 2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH	Cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời
<b>I</b>	<b>Về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù, hỗ trợ</b>	
1	<p><i>Cử tri Nguyễn Tấn Á, thôn 15, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'láp: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh về mức thu phí đo đạc đất đai trên địa bàn, hiện nay mức thu phí đo đạc quá cao, các hộ dân khó khăn không có tiền đóng.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Việc thu phí đo đạc đất đai của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khi có nhu cầu đo đạc được áp dụng theo Bảng giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính, có toạ độ hoặc có bản đồ địa chính, nhưng hiện trạng thửa đất khác với bản đồ được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Bảng giá dịch vụ đo đạc) ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Bảng giá dịch vụ đo đạc được xây dựng dựa trên cơ sở chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tỉnh Đắk Nông khi xây dựng Bảng giá dịch vụ đo đạc đã vận dụng những chi phí nêu trên ở mức thấp nhất, đảm bảo với</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

	<p>tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, một số hệ số áp dụng theo Bảng giá dịch vụ đo đạc đã được điều chỉnh tăng như: mức lương cơ bản tại thời điểm xây dựng Bảng giá 1.390.000 đồng (mức lương cơ bản hiện nay là 1.490.000 đồng), chi phí nhiên liệu, chi phí năng lượng.... Tuy nhiên, Bảng giá dịch vụ đo đạc vẫn giữ nguyên, chưa thực hiện việc thay đổi, điều chỉnh.</p> <p>Bên cạnh đó, Bảng giá dịch vụ đo đạc đang được áp dụng hiện nay đã được điều chỉnh giảm 60% so với Bảng giá dịch vụ đo đạc cũ. So với mặt bằng chung giữa các tỉnh Tây nguyên, Bảng giá dịch vụ đo đạc đang áp dụng là thấp nhất so với các tỉnh trong khu vực.</p> <p>Kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh giảm Bảng giá dịch vụ đo đạc đang áp dụng là không có cơ sở để thực hiện.</p>	
2	<p><i>Các cử tri Vũ Thị Đàm, Đào Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Xuyên, Lưu Thị Vui, Bùi Thị Huệ, Phan Văn Thọ, thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp kiến nghị liên quan đến vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Alumin, cụ thể:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị xem xét thu hồi những phần đất còn lại nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng mà người dân không thể vào canh tác được, vì diện tích đất ít, lại không có lối vào. Người dân đã kiến nghị nhiều lần mà chưa được giải quyết; đối với những phần đất còn lại nếu không thu hồi thì cần có phương án làm đường, kéo điện kịp thời để cho nhân dân thuận tiện canh tác, sản xuất. Đồng thời, trả lời bằng văn bản cụ thể cho người dân rõ, diện tích không thu hồi.</li> <li>- Thực trạng hộ bà Đào Thị Nghĩa, dự án khai thác quặng đang triển khai nên gia đình bị cô lập trên mô đất cao, khó khăn trong việc đi lại. Đề nghị Nhà nước triển khai kịp thời việc thăm định lại và đưa ra mức giá bồi thường phù hợp cho người dân ổn định cuộc sống.</li> <li>- Việc áp mức giá bồi thường về vật kiến trúc trên đất, cụ thể: Nhà cửa của người dân chỉ bồi thường chưa đến 50% tổng chi phí làm nhà, như hộ bà Đào Thị Nghĩa, hộ bà Lưu Thị Vui.</li> </ul> <p><b>Trả lời:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung kiến nghị việc thu hồi phần diện tích còn lại nằm ngoài khu vực giải phóng mặt bằng mà người dân không đi vào canh tác, vì diện tích ít, nếu không thu hồi thì có phương án làm đường, kéo điện để người dân thuận tiện canh tác, sản xuất.</li> </ul>	UBND huyện Đăk R'Lấp

Theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp thì số hộ dân bị thu hồi đất là 129 hộ, với tổng diện tích là 52ha đất bị thu hồi phần diện tích còn lại không đủ điều kiện canh tác, sản xuất của Dự án Khai thác Bauxit khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 6.

Đối với phần diện tích còn lại sau khi thu hồi các hộ dân không có đường đi, không đủ điều kiện canh tác, sản xuất được quy định tại khoản 1, Điều 9 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

*“Trường hợp, diện tích đất còn lại đối với thửa đất nông nghiệp nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc không đủ điều kiện để canh tác, sản xuất do không có đường đi vào, người sử dụng đất có đơn đề nghị Nhà nước thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Kinh phí bồi thường do chủ đầu tư dự án chi trả và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. Diện tích đất nông nghiệp còn lại đủ hay không đủ điều kiện để canh tác, sản xuất do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế xác định và trình UBND cấp huyện quyết định”.*

Kiến nghị của cử tri liên quan đến diện tích đất sau thu hồi còn lại không có đường đi, không đủ điều kiện canh tác, sản xuất thuộc dự án Khai thác Bauxit (khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 6); Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Đắk R'Lấp về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để canh tác, sản xuất do không có đường đi vào khi thực hiện Dự án khai thác Bauxit Nhân Cơ. Tổng số hộ dân bị thu hồi đất là 129 hộ dân, với tổng diện tích là 52ha đất thu hồi phần diện tích còn lại. Đối với số hộ còn lại nằm ngoài ranh, sau khi khảo sát thực địa có thể tạo lại đường đi cho các hộ tiếp tục canh tác, sản xuất. UBND huyện Đắk R'Lấp đã giao Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phối hợp các đơn vị liên quan của huyện Đắk R'Lấp có phương án tạo lại đường đi cho các hộ dân theo quy định.

Đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lập dự thảo phương án. Về giá đất cụ

thể, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã phối hợp với Chủ đầu tư chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc xác nhận nguồn gốc đất, hiện nay Ủy ban nhân dân xã Đắk Wer đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất để hoàn thiện phương án trình Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp phê duyệt làm cơ sở chi trả cho các hộ dân. Dự kiến trong tháng 8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp phê duyệt phương án và chi trả tiền cho các hộ trong tháng 9 năm 2022.

- Đối với trường hợp hộ bà Đào Thị Nghĩa, dự án khai thác quặng đang triển khai nên gia đình bị cô lập trên mô đất cao, khó khăn trong việc đi lại. Đề nghị Nhà nước triển khai việc thẩm định lại và đưa ra mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho người dân ổn định cuộc sống.

Theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác Bauxit Nhân Cơ (khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5), tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, thôn Bù Đốp, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'Lấp đã phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV và Ủy ban nhân dân xã Đắk Wer triển khai thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình được áp dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm thu hồi đất. Sau khi phương án được UBND huyện Đắk R'Lấp phê duyệt, hộ gia đình đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng bằng. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình vẫn chưa bàn giao diện tích đất thu hồi cho Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV để khai thác.

- Việc bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc của hộ gia đình được áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban

	<p>nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p> <p>- Đối với việc áp giá bồi thường về vật kiến trúc trên đất, cụ thể: Nhà cửa của người dân chỉ bồi thường chưa đến 50% tổng chi phí làm nhà, như hộ bà Đào Thị Nghĩa, hộ bà Lưu Thị Vui.</p> <p>Quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình, vật kiến trúc cho các hộ dân, riêng đối với nhà xây dựng trên đất nông nghiệp sau ngày 01 tháng 7 năm 2014, trước thời điểm công bố quy hoạch, xây dựng với mục đích chứa nông sản, máy móc, phục vụ sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân xã xác nhận. Hội đồng thẩm định căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 14 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để thống nhất trình Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp phê duyệt phương án, hỗ trợ bằng 40% đơn giá quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông là đúng theo quy định hiện hành.</p>	
3	<p><i>Cử tri Bùi Văn Trường, thôn Xuyên An, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô:</i> Gia đình ông bị thu hồi đất để làm thao trường bắn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, sau này khi có chủ trương cấp đất tái canh, gia đình ông được cấp 01 lô đất tại khu 300ha tại bon Choih, xã Đức Xuyên, gia đình hiện đang canh tác trên mảnh đất này, nhưng đến năm 2021 thì bị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều đó là không hợp lý, vì khi cấp đất gia đình chỉ có 2.500m<sup>2</sup> đất sản xuất còn 9.000m<sup>2</sup> đất tại bon Choih là thuộc đất của Lâm trường Quảng Đức và đã có quyết định thu hồi đất của huyện Krông Nô. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thửa đất của cử tri Bùi Văn Trường, thôn Xuyên An, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, thuộc thửa đất số 150; tờ bản đồ số 39; địa chỉ bon Choih, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô; diện tích là 10.121,4m<sup>2</sup>; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm được UBND huyện Krông Nô cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: CE123258, số vào sổ: CH01120, cấp ngày 16/9/2017 cho ông: Bùi Văn Trường, sinh năm 1979,</p>	UBND huyện Krông Nô

	<p>CMND số: 245082242 và bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1985.</p> <p>- Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cử tri Bùi Văn Trường:</p> <p>Theo Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 08/12/2020 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Krông Nô, thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ cử tri Bùi Văn Trường, tại thửa đất số 150; tờ bản đồ số: 39; địa chỉ thửa đất tại bon Choih, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô; diện tích là 10.121,4m<sup>2</sup>; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm là không đủ điều kiện, đối tượng. Lý do: Hộ gia đình đã có đủ diện tích đất sản xuất tại thời điểm giao đất.</p> <p>Trên cơ sở Kết luận thanh tra 289/KL-TTr ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại xã Đức Xuyên. Việc ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Krông Nô, nhằm khắc phục việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân không đủ điều kiện và đối tượng giao đất tái canh.</p> <p>Đề nghị cử tri Bùi Văn Trường chấp hành Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện Krông Nô, đồng thời giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để thực hiện thủ tục thu hồi đất. Trường hợp, hộ gia đình không chấp hành thì UBND huyện Krông Nô chỉ đạo thực hiện để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.</p> <p>- Đối với diện tích sử dụng đất sau khi thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay hộ gia đình tiếp tục sử dụng đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất cho đến khi có phương án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>	
4	<p><i>Đa số ý kiến của cử tri xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô:</i> Hơn 300 hộ dân canh tác tại khu vực giáp rừng đặc dụng do Công ty Đức Lập bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô quản lý. Hiện nay, người dân canh tác ổn định đã hơn 15 năm, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>	UBND huyện Krông Nô

	<p>Căn cứ quy định tại Điều 100, 101 Luật Đất đai năm 2013, quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, trên cơ sở kết quả xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.</p> <p>Đề nghị các cử tri liên hệ Ủy ban nhân dân xã Đắc Sôr đề đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô chỉ đạo cơ quan, chuyên môn kiểm tra. Trường hợp, đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.</p>	
5	<p><i>Cử tri Phạm Thành Sâm, thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 50 hộ dân xã Quảng Phú làm rẫy, xâm canh khu đất tại xã Ea R'bin, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản trên đất thì người sử dụng đất nộp hồ sơ theo quy định về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để được xem giải quyết theo quy định.</p> <p>Theo đó, kiến nghị của cử tri việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ea R'bin, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đề nghị cử tri liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Ea R'bin, xã Nam Ka để nộp hồ sơ giải quyết theo quy định.</p>	UBND huyện Krông Nô
6	<p><i>Cử tri Chu Văn Danh, thôn Rừng Lạnh, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song:</i> Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thực hiện việc bồi thường trong vùng bán kính 300m từ tâm trụ điện gió trở ra.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi 300m tính từ tâm trụ tháp điện gió. Ủy ban nhân dân huyện Đắc Song đã thành lập các tổ kiểm tra, rà soát nhằm thực hiện việc kiểm kê, rà soát, đánh giá nhà cửa, vật kiến trúc</p>	UBND huyện Đắc Song



	<p>của các hộ dân nằm trong phạm vi 300m tính từ tâm của trụ tháp điện gió; các hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng trong việc thi công, xây dựng, vận chuyển của các công trình điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song.</p> <p>Hiện tại, những trường hợp có diện tích đất ở, nhà ở và tài sản đảm bảo đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường về nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt trên đất ở tại các trụ tháp điện gió thuộc dự án: Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1,2,3. Đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà, Thuận Hạnh đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.</p> <p>Những trường hợp có diện tích đất ở, nhà ở và tài sản trong phạm vi 300m không đảm bảo quy định để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn để làm căn cứ, cơ sở để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.</p>	
7	<p><i>Cử tri Lê Thanh Tùng, thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị Công ty TNHH Điện gió Quang Minh sớm bồi thường 100 cây Cà phê bị chết do quá trình thi công điện gió của gia đình ông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Việc xây dựng nhà điều hành của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh đã san lấp 100 cây Cà phê và ao hồ của gia đình ông Lê Thanh Tùng, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã chỉ đạo UBND xã Đắk Hòa, đoàn kiểm tra số 471 (theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện Đắk Song); Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện gió Quang Minh đã kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tại thực địa. Kết quả cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song sẽ trả lời cho cử tri Lê Thanh Tùng được biết.</p>	UBND huyện Đắk Song
8	<p><i>Cử tri Trần Hồng Phong, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa:</i> Đề nghị các cơ quan chức năng có kế hoạch xây dựng sân vận động tỉnh, vì hiện quy mô sân vận động của tỉnh quá nhỏ.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>	Sở Xây dựng

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dọc đường tránh đô thị Gia Nghĩa khu số 02, đoạn từ xã Đăk Nia - cầu Đăk R'tih, UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) đã phê duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 thì Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh được quy hoạch tại phường Nghĩa Trung với quy mô quy hoạch khoảng 27,6ha.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh Đăk Nông. Trong đó, Quy mô công trình thi đấu thể thao đảm bảo tiêu chuẩn Khu liên hợp thể dục, thể thao cấp tỉnh trở lên, bao gồm:

- Nhà thi đấu đa năng: Nơi hướng dẫn các hoạt động thể thao, tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức các giải quốc gia, quốc tế với quy mô khoảng 3.000 đến 5.000 chỗ ngồi trở lên với kiến trúc hiện đại, phù hợp với bản sắc kiến trúc khu vực Tây Nguyên.

- Sân vận động bao gồm: Sân bóng đá 11 người; đường chạy điền kinh (400m, 800m, vượt chướng ngại vật...); các môn ném, đẩy (phóng lao, đẩy tạ, ném đĩa, tạ xích...); các môn nhảy (nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào...), là địa điểm tập trung đông người cho các cuộc mít tinh, đồng diễn, diễu hành, phục vụ những ngày lễ lớn, là nơi thi đấu các môn thể thao với quy mô khoảng 20.000 chỗ ngồi trở lên với kiến trúc hiện đại và an toàn đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia trở lên.

- Sân thể thao cơ bản gồm: các sân bóng đá 5 người; bóng đá 7 người; quần vợt, bóng chuyền ngoài trời, bóng ném, bóng chuyền hơi... với quy mô 2.000 chỗ trở lên.

- Bể bơi tập luyện và thi đấu: là nơi tập luyện và tổ chức thi đấu các giải bơi, lội cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế, bao gồm hồ bơi thi đấu 50m; hồ bơi nhỏ 25m (khởi động) với quy mô 500 chỗ trở lên.

- Các công trình phục vụ trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao gồm: Trụ sở làm việc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh; Khu phục hồi chức năng và khối lớp học văn hóa; Khu nhà ở vận động viên, căng tin; các khu nhà luyện tập gồm: bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bắn nỏ, thể dục dụng cụ, các nhà tập luyện võ thuật với quy mô tiêu chuẩn

	<p>Khu liên hợp thể dục thể thao cấp tỉnh trở lên.</p> <p>- Quy hoạch một khu tập luyện sân golf rộng khoảng 20.000m<sup>2</sup>, đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia trở lên, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.</p> <p>Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang lập đồ án Quy hoạch chi tiết trên làm cơ sở để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Khu liên hợp thể dục thể thao, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao trong thời gian tới, hình thành một tổ hợp kiến trúc cảnh quan có giá trị thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn trong không gian kiến trúc chung của đô thị.</p>	
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>	
9	<p><i>Cử tri Trần Hồng Phong, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch xây dựng sân bay dân dụng, tuyến đường sắt để vận chuyển hành khách và hàng hóa.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Luật Hàng không dân dụng, quy định: “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan cơ quan liên quan lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ sân bay chuyên dùng”; “Bộ Quốc phòng quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải”. Như vậy, việc Quy hoạch xây dựng sân bay chuyên dùng kết hợp quốc phòng với dân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng quan tâm, chấp thuận và bổ sung đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với sân bay Nhân cơ, tỉnh Đắk Nông là sân bay chuyên dùng kết hợp quốc phòng với dân sự tại Công văn số 2802/UBND-KT ngày 27/5/2022. Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến tại Công văn số 5517/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2022; theo đó đề nghị Tỉnh đưa quy hoạch sân bay chuyên dùng vào quy hoạch của Tỉnh, sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận phê duyệt vị trí. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3028/UBND-KT ngày 07/6/2022. Trong</p>	Sở Giao thông vận tải

đó, (1) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, bổ sung Sân bay Nhân Cơ là Sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp dân sự tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. (2) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5517/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2022, tham mưu UBND tỉnh Văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, chấp thuận việc mở Sân bay Nhân Cơ.

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 2137/BQP-TM về việc quy hoạch sân bay Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông thành sân bay chuyên dùng, theo đó Bộ Quốc phòng thống nhất đưa sân bay Nhân Cơ vào “Quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc”. Với chủ trương kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Bộ Quốc phòng ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay Nhân Cơ là sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp dân sự trên cơ sở Bộ Quốc phòng quản lý tổng thể về quy hoạch và đất quốc phòng. Đồng thời, để bảo đảm các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, khai thác đối với sân bay chuyên dùng, đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông giao cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư.

+ Về kế hoạch xây dựng đường sắt: Thẩm quyền quản lý, đầu tư xây dựng, vận hành đường sắt thuộc Bộ Giao thông vận tải; theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì địa bàn tỉnh Đắk Nông có tuyến đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước); khổ đường 1.435mm; tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương và các Bộ, ngành liên quan sớm triển khai dự án theo quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

10

*Cử tri Lê Văn Cử, thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp:*

Sở

<p>Người dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng cao chủ trương triển khai dự án cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Chon Thành. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án người dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với chủ đầu tư thực hiện dự án, cần có phương án bố trí đường giao cắt cho phù hợp, thuận tiện cho người dân đi lại; khi thực hiện dự án cần đóng mốc, ranh giới rõ ràng.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>+ Về thực hiện dự án: Tuyên cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chon Thành (Bình Phước), thuộc quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;</p> <p>Ngày 06 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 166/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chon Thành (Bình Phước).</p> <p>Trên cơ sở đó, việc đầu tư Dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) là khả quan, phù hợp với chủ trương đa dạng nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế. Bộ Giao thông vận tải báo cáo chính thức về phương án đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Bộ Giao thông vận tải kịp thời hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm, bảo đảm đẩy nhanh thủ tục để Dự án có thể khởi công trong thời gian sớm nhất, hoàn thành trong năm 2025.</p> <p>+ Về cắm mốc giới: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao hồ sơ và thực địa quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Trong đó, đoạn qua địa bàn huyện Đắk R'Lấp có chiều dài khoảng 33km, thời điểm bàn giao hệ thống cọc tim tuyến cho UBND huyện Đắk R'Lấp và UBND các xã có tuyến đi qua để thực hiện quản lý từ tháng 3/2016, các đoạn chỉnh tuyến từ tháng 12/2017. Phạm vi lộ giới quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây là 100m (tính từ cọc tim tuyến ra 2 bên, mỗi bên 50m).</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan trong việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập</p>	<p>Giao thông vận tải</p>
--	---------------------------

	<p>báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án, đề xuất lựa chọn phương án bố trí đường giao cắt phù hợp, thuận cho việc đi lại của người dân.</p>	
11	<p><i>Cử tri Lê Văn Cử, thôn 14, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lấp:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh khảo sát 2 cây cầu dân sinh đã bị hư hỏng nặng, bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương xây dựng 02 cầu dân sinh tại địa bàn thôn 14, vì hiện trạng 02 cây cầu (cầu C5 và cầu Suối 2) do nhân dân tự làm bằng gỗ, đã xuống cấp, dân sinh sống khu vực đi lại nhiều, rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp đã giao phòng Kinh tế Hạ tầng tiến hành khảo sát thực trạng hai cây cầu dân sinh trên, đã đề xuất đưa vào chương trình xây dựng cầu dân sinh như LRAMP giai đoạn 2, từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chương trình nào được triển khai. Trong thời gian tới, nếu chưa có chương trình nào triển khai thì Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp xem xét, bố trí nguồn ngân sách huyện để đầu tư xây dựng.</p>	<p>UBND huyện Đăk R'Lấp</p>
12	<p><i>Cử tri Nguyễn Trọng Tuấn, xã Đăk Ru, huyện Đăk R'lấp:</i> Đường Tỉnh lộ 5 đã được các cấp, các ngành quan tâm nâng cấp từ Quốc lộ 14 vào khoảng 100m, nhưng khi làm mương thoát nước thấp hơn mặt đường vào mùa mưa nước thoát không kịp tràn ra đường làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan nâng cấp mương thoát nước lên ngang mặt đường.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Qua kiểm tra, hệ thống thoát nước đoạn tuyến trên đã được gia cố bằng rãnh chữ nhật, đập tấm đan chịu lực và đầu nổi thoát nước vào rãnh dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đảm bảo thoát nước. Tuy nhiên, khi đầu tư, địa phương đã đầu tư hệ thống rãnh thoát nước từ trường Tiểu học cơ sở Nguyễn Trãi đầu nổi vào hệ thống thoát nước đường vào công trường Nguyễn Trãi có độ dốc lớn, lề đường chưa được gia cố; mặt khác, phạm vi khu vực công trường có tình trạng đào hạ, san lấp mặt bằng. Vì vậy, mùa mưa đất đá tràn ra mặt đường bịt các lỗ thu nước, đồng thời do Kế hoạch vốn bảo trì đường bộ bố trí chậm, nên trong 06</p>	<p>Sở Giao thông vận tải</p>

	<p>tháng đầu năm 2022 chưa lựa chọn được đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời nạo vét rãnh, khơi thông dòng chảy dẫn đến có tình trạng đọng nước.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, sau khi lựa chọn Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến tỉnh lộ, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo nạo vét rãnh, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đào hạ, san lấp mặt bằng trái phép; tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi ra môi trường, làm tắc nghẽn dòng chảy trong mùa mưa.</p>	
13	<p><i>Cử tri Trịnh Quốc Bộ, thôn 10, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glông:</i> Đường Tỉnh lộ 4B là con đường huyết mạch đi từ tỉnh Đăk Nông qua các tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đăk Lăk đến nay hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, đi lại rất khó khăn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa lại con đường Tỉnh lộ 4B, từ Quốc lộ 28 đi qua tỉnh Lâm Đồng.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, nguồn vốn cho đầu tư xây dựng của tỉnh có hạn, theo Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Đăk Nông chỉ ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 3 và Tỉnh lộ 5; tuyến Tỉnh lộ 4B chỉ duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Năm 2022, tuyến Tỉnh lộ 4B có dự án công trình Sửa chữa móng, mặt đường, gia cố lề đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 4B đoạn từ Km11+00 ÷ Km15+00, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021, Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 305/QĐ-SGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2022. Sở Giao thông vận tải đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp và thi công công trình theo quy định.</p> <p>Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sau khi lựa chọn được nhà thầu, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa đảm bảo giao thông các đoạn tuyến còn lại, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.</p>	Sở Giao thông vận tải
14	<p><i>Cử tri Phạm Xuân Lai; Phạm Thị Ngọc, thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đăk Mil:</i> Đoạn nương đường Quốc lộ 14</p>	Sở Giao

	<p>trước nhà ông Chính Lập và từ cống thôn Thuận Nam đến đoạn đường vào Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An thường tràn nước vào nhà người dân những khi trời mưa gây ảnh hưởng đến đời sống của dân, do thiết kế đặt cống ở đoạn đường Quốc lộ 14 chưa hợp lý. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét sớm giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đoạn tuyến từ Km787+00 ÷ Km787+250, Quốc lộ 14 (Km1846+00 ÷ Km1846+250, đường Hồ Chí Minh) đã được đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc. Tuy nhiên, một số hộ dân sinh sống dọc hai bên đoạn tuyến đã lắp đặt tấm đan không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đi vào nhà, dẫn đến ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, khi mưa lớn gây ra tình trạng đọng nước và chảy tràn vào nhà dân. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23 tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện các giải pháp tạm thời tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các tấm đan không đảm bảo kỹ thuật; về lâu dài Chi cục Quản lý đường bộ III.5 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa chữa hệ thống thoát nước của đoạn tuyến trên để đảm bảo thoát nước.</p>	thông vận tải
15	<p><i>Cử tri Hoàng Minh Tuấn, thôn 11, xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil:</i> Đường Quốc lộ 14 đoạn chợ Thu Lai, xã Đăk Rla có 01 hạ lưu cống xả qua giữa nhà ông, nhưng cống nhỏ khi mưa to nước không thoát kịp nước ngập qua đường và tràn vào nhà ông. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Vị trí mà cử tri phản ánh (<i>trái tuyến, Km1818+100, đường Hồ Chí Minh</i>) có bố trí 01 hố thu nước để gom nước từ hệ thống rãnh thoát nước dọc và dẫn ra phía sau khu dân cư bằng hệ thống mương dẫn. Tuy nhiên, người dân đã lắp đặt cống tròn và xây đá hộc trong lòng mương, dẫn đến giảm khả năng tiêu thoát nước, gây ra tình trạng tràn nước vào nhà dân khi trời mưa to. Để khắc phục tình trạng trên; ngày 23 tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tiến hành tháo dỡ cống tròn, hoàn trả hiện trạng ban đầu để đảm bảo thoát nước.</p>	Sở Giao thông vận tải
16	<p><i>Cử tri Nguyễn Trung Kiên, thôn 7, xã Đăk Rla, huyện Đăk</i></p>	Sở



	<p><i>Mil</i>: Đường Quốc lộ 14 đoạn nắn tuyến thôn 5, xã Đăk Rla có xây mương thoát nước khá sâu và rộng, nhưng không có nắp đậy chắn rất nguy hiểm, một bên thì không có mương thoát nước khi mưa to nước chảy qua đường kèm theo đất đá gây nguy hiểm cho người đi đường đề nghị các cấp xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đoạn tuyến từ Km760+400 ÷ Km760+500, Quốc lộ 14 (<i>Km1819+400 ÷ Km1819+500, đường Hồ Chí Minh</i>) mà cử tri phản ánh đã được đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc và cọc tiêu để cảnh báo. Đoạn tuyến này là đường cong (<i>mặt đường dốc về phía bụng đường cong</i>). Do đó, khi trời mưa nước từ lưng đường cong chảy về phía bụng đường cong mang theo đất, đá. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23 tháng 6 năm 2022, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tiến hành san gạt lề đường, vệ sinh mặt đường và nạo vét rãnh để đảm bảo thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến.</p>	Giao thông vận tải
17	<p><i>Cử tri Phạm Văn Đoàn, thôn Exanô, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường Quốc lộ 28 (đoạn Ngã ba bà Giới, xã Đăk Drô) đi vào xã Buôn Choách có nhiều đoạn dốc chưa có mương thoát nước. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, khảo sát thi công.</li> <li>- Tuyến đường từ thôn Giang Cách đi đến thôn Đăk Tâm, xã Đăk Drô (dọc Quốc lộ 28) có đoạn dốc, khe cạn chưa thi công. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm thi công để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.</li> </ul> <p><b>Trả lời:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoạn đường từ Quốc lộ 28 đi vào xã Buôn Choách, thuộc Dự án đường về xã Buôn Choách, huyện Krông Nô, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô làm Chủ đầu tư, đã đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng năm 2021. Trong đó, hệ thống thoát nước đã được đầu tư cơ bản hoàn thiện, các đoạn tuyến có độ dốc lớn, đoạn đi qua khu vực đông dân cư rãnh dọc đã được gia cố (<i>gồm: rãnh chữ nhật đậy tấm đan chịu lực; rãnh hình thang bằng tấm lát bê tông xi măng</i>). Đây là tuyến đường huyện (ĐH58) do Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô quản lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô chỉ đạo cơ quan chuyên môn, kiểm tra để bổ sung hệ thống thoát nước (<i>nếu có</i>),</li> </ul>	Sở Giao thông vận tải

	<p>nhằm đảm bảo thoát nước trên tuyến;</p> <p>- Đoạn tuyến từ thôn Giang Cách đi đến thôn Đắc Tâm, xã Đắc Drô thuộc dự án Đường giao thông từ xã Đắc Drô đi xã Năm Nung, huyện Krông Nô (ĐH59) do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô làm Chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, trong đó có thiết kế cống hộp (250x250)cm tại vị trí khe cạn. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ triển khai thi công cống và đoạn tuyến theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.</p>	
18	<p><i>Cử tri Mai Văn Thương, buôn 9, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô:</i> Tuyến đường Quốc lộ 28 đoạn từ chợ Đắc Drô đến trường Tiểu học cơ sở Đắc Drô chưa lắp biển báo giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, xây dựng biển báo an toàn để tạo thuận lợi cho các cháu học sinh đi lại cũng như hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông khi đi ngang qua trường Tiểu học cơ sở Đắc Drô; một số đoạn đường thuộc Quốc lộ 28 bị sụt lún, hư hỏng mặt đường, một số đoạn mương thoát nước chưa được thi công, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đường Quốc lộ 28, đoạn tuyến từ chợ xã Đắc Drô đến trường Tiểu học cơ sở Đắc Drô thuộc công trình: Sửa chữa móng, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km291 ÷ Km293. Hiện nay, đã thi công cơ bản đã hoàn thiện phần mặt đường, thời gian tới Sở Giao thông vận tải tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại như: Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, trong đó có hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để bổ sung đầy đủ theo quy định.</p>	Sở Giao thông vận tải
19	<p><i>Cử tri Vi Văn Vĩnh, thôn Sơn Hà, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát, có chủ trương xây dựng cầu từ tuyến đường Tỉnh lộ 3 đoạn từ thôn Thanh Sơn qua Suối 38 thuộc xã Đắc R'La, huyện Đắc Mil (trên tuyến Quốc lộ 14) để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tuyến đường huyện ĐH11, đoạn nối Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 683, tuyến đường này đi qua địa bàn huyện Đắc Mil khoảng</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>10km. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã đầu tư khoảng 07km đường giao thông nông thôn; đối với khoảng 03km còn lại, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bằng nguồn vốn ngân sách huyện.</p> <p>Đối với việc đầu tư xây dựng cầu Suối 38, thực hiện Công văn số 9393-CV/TWĐTN-TNXP ngày 22/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc rà soát lại thông tin lập chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2022-2025. Ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2537/UBND-KT về việc đề xuất danh mục cầu tham gia Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn, giai đoạn 2022-2025. Trong đó, có cầu qua Suối 38; UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư và đề xuất triển khai trong Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2022-2025, do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện. Dự kiến cầu được thiết kế xây dựng với chiều dài 18m, chiều rộng 3,5m và tải trọng 06 tấn. Sau khi, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chấp thuận, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô sẽ thông tin cho cử tri được biết về dự án cầu Suối 38.</p>	
20	<p><i>Cử tri Phan Trường và Đặng Xong, thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô:</i> Tuyến đường Quốc lộ 28 đoạn qua xã Đức Xuyên, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải sớm có phương án khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Nếu chưa có chủ trương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm sửa chữa, khắc phục những đoạn hư hỏng trước mùa mưa; Quốc lộ 28 đã làm đường bê tông nhưng không làm mương thoát nước, dẫn đến nước mưa chảy vào vườn gây ngập úng cây cối, hoa màu của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Tuyến Quốc lộ 28 đoạn đi qua địa bàn huyện Krông Nô (từ Km252+00 ÷ Km284+676) trước đây là đường Tỉnh lộ 4 (ĐT.684), đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp bằng vốn vay ADB và đưa vào khai thác từ năm 2012. Ngày 01 tháng 01 năm 2016,</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển đường Tỉnh lộ 4 thành Quốc lộ 28. Đoạn đường này có kết cấu móng đường cấp phối đá dăm dày 30cm, mặt đường láng nhựa 03 lớp. Công trình đã qua 10 năm khai thác, đến nay đã hết hạn sử dụng (thời hạn sử dụng đối với mặt đường láng nhựa là 4 đến 7 năm). Hàng năm, Tổng Cục đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa đảm bảo giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên chưa khắc phục triệt để các hư hỏng trên tuyến; Mặt khác, tình hình phát triển dân cư dọc Quốc lộ 28, các hộ dân đã san lấp, tôn cao nền, xây dựng công trình nhà ở, nên một số đoạn tuyến bị ngập cục bộ làm mặt đường xuống cấp nhanh, gây ra hư hỏng nhiều đoạn. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân đào rãnh thoát nước ra khỏi phạm vi nền đường; Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra xác định các vị trí tụ thủy thoát nước công trình đường bộ, bàn giao cho chính quyền địa phương để có kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong phạm vi đất dành cho thoát nước công trình đường bộ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5560/UBND-KTN ngày 28 tháng 10 năm 2020.</p> <p>- Hiện nay, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa một số đoạn tuyến trong kế hoạch sửa chữa bảo trì năm 2022, cụ thể: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn từ Km252+00 ÷ Km254+00 (đoạn qua xã Quảng Phú), Km265+300 ÷ Km270+00 (đoạn qua các xã Đắc Nang, Đức Xuyên), Km271+00 ÷ Km280+450, Km281+286 ÷ Km284+676 (đoạn qua các xã Đức Xuyên, Năm N'Đir). Sở Giao thông vận tải đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu để thi công các công trình sửa chữa theo kế hoạch; Sở Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Một số vị trí hư hỏng cục bộ ngoài các phạm vi trên, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện đảm bảo giao thông. Sở Giao thông vận tải sẽ có báo cáo đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam bố trí vốn để sửa chữa, cải tạo mặt đường năm 2023 và các năm tiếp theo.</p>	
21	<p><i>Cử tri Trần Sỹ Tý, thôn Đắc Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô:</i> Tuyến đường Quốc lộ 14 từ huyện Cư Jút đi thành</p>	Sở Giao

	<p>phố Gia Nghĩa có Trạm thu phí BOT tại xã Năm N'Jang, huyện Đăk Song, Trạm thu phí BOT này được thu phí trong thời hạn bao nhiêu năm, hiện nay đã hết thời hạn chưa. Đề nghị Sở Giao thông vận tải trả lời cho cử tri được biết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Trạm Thu phí tại xã Năm N'Jang, huyện Đăk Song là Trạm thu phí thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00 ÷ Km887+00 theo hình thức đầu tư BOT. Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông và Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần BOT&amp;BT Đức Long Đăk Nông là cơ quan quản lý về mặt tài chính của dự án này. Theo các Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014; Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 và Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt phương án tài chính của dự án, thì tổng mức đầu tư là 1.364.893.635.903 đồng; thời gian thu phí hoàn vốn Dự án là 09 năm 02 tháng, bắt đầu thu phí từ ngày 19 tháng 11 năm 2015. Hiện tại, chưa hết thời gian thu phí hoàn vốn dự án.</p> <p>Phương án tài chính của dự án là phương án mở, được điều chỉnh theo doanh thu thực tế hàng năm để hoàn vốn của Dự án. Hiện nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phương án tài chính của dự án tại Tờ trình số 50/TTr-STC ngày 31 tháng 5 năm 2022, thời gian cụ thể thu phí hoàn vốn của dự án sẽ thực hiện theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông.</p>	thông vận tải
22	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Tới, xã Buôn Choách, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông làm việc với UBND tỉnh Đăk Lăk để có kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai xây dựng cầu bắc qua sông Krông Nô, kết nối giao thông giữa xã Buôn Choách, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông với huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk đảm bảo người dân thuận tiện đi lại để đầu tư, sản xuất, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch trong thời gian tới. Nội dung trên đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Việc đầu tư xây dựng đường và cầu từ Trung tâm thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk qua sông Krông Nô đi huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Dự án này, UBND tỉnh Đăk</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>LẮk và Ủy ban nhân dân tỉnh ĐẮk NÔNG có TỜ trình số 100/TTr-LT-ĐL-ĐN ngày 20/10/2021 trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 12072/BGTVT-KHĐT ngày 15/11/2021; Bộ Tài chính đã có Công văn số 13284/BTC-ĐT ngày 22/11/2021, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ĐẮk LẮk và Ủy ban nhân dân tỉnh ĐẮk NÔNG chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư ĐẮk NÔNG, các Sở, ngành đang rà soát, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.</p>	
23	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng HƠN, thôn ĐẮk SƠN, xã ĐẮk HÒA, huyện ĐẮk SÔNG:</i> Đường Tỉnh lộ 682 hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân nhất là trong mùa mưa, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tuyến Tỉnh lộ 2 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp giao thông tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công; dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 7 năm 2022; mặt khác, do nguồn vốn bảo trì đường bộ bố trí chậm, nên trong 6 tháng đầu năm 2022 không có đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, vì vậy đã xuất hiện một số vị trí hư hỏng.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sớm khắc phục và đảm bảo giao thông trên tuyến.</p>	Sở Giao thông vận tải
24	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng HƠN, thôn ĐẮk SƠN, xã ĐẮk HÒA, huyện ĐẮk SÔNG:</i> Đoạn đường liên thôn từ ĐẮk SƠN đi thôn Tân Bình, xã ĐẮk HÒA đã xuống cấp, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm nâng cấp, sửa chữa cho bà con đi lại.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đoạn đường liên thôn, từ thôn ĐẮk SƠN đi thôn Tân Bình, xã ĐẮk HÒA thuộc dự án: Đường liên xã ĐẮk HÒA - ĐẮk MÔl nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt báo cáo kinh tế -</p>	UBND huyện ĐẮk SÔNG

	<p>kỹ thuật tại Quyết định số 2417/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2020, theo kế hoạch được phê duyệt, công trình sẽ được ghi vốn và khởi công trong giai đoạn 2021-2025.</p>	
25	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Hà, thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa huyện Đắc Song:</i> Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xây dựng một tuyến xe buýt từ ngã ba Đắc Song đi xã Đức Mạnh để cán bộ, học sinh và nhân dân thuận tiện đi lại.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã có Kế hoạch và Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2035, trong đó có các tuyến kết nối giữa các huyện và thành phố Gia Nghĩa. Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, nên chưa thể dùng Ngân sách nhà nước để đầu tư mở tuyến xe buýt hoặc trợ giá cho xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; hiện nay, hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh đều thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân chưa cao, nên chưa thu hút được các nhà đầu tư kinh doanh để khai thác các tuyến xe buýt từ ngã ba Đắc Song đi xã Đức Mạnh.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu, khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, khai thác các tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi.</p>	Sở Giao thông vận tải
26	<p><i>Cử tri Phạm Thái Sơn, thôn Rừng Lạnh, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song:</i> Công ty TNHH Điện gió Quang Minh đã cam kết khi thi công xong công trình điện gió sẽ sửa chữa đường (đoạn từ nghĩa địa vào đến nhà điều hành điện gió) cho bà con nhân dân thôn Rừng Lạnh, nhưng đến nay đã hoàn thành việc thi công Công ty TNHH Điện gió Quang Minh vẫn chưa tiến hành sửa chữa, hoàn trả lại con đường. Đề nghị các cấp có thẩm quyền, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh thực hiện cam kết sửa chữa kịp thời.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ủy ban nhân dân huyện Đắc Song đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đắc Hoà làm việc với Công ty TNHH Điện gió Quang Minh; Hiện tại, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh đã cam kết thực hiện sửa chữa đoạn đường từ nghĩa địa vào đến Nhà điều hành điện gió trong thời gian sớm nhất. Trường hợp, Công ty TNHH Điện gió Quang Minh không</p>	UBND huyện Đắc Song

	thực hiện sửa chữa đoạn đường trên, UBND huyện Đăk Song sẽ sử dụng nguồn ký quỹ của Công ty TNHH Điện gió Quang Minh thực hiện sửa chữa, nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân.	
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, y tế</b>	
27	<p><i>Cử tri Lê Văn Nhiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học cơ sở xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong: Xã Quảng Hòa là 01 xã nằm xa trung tâm huyện Đăk Glong, đi lại rất khó khăn, tình trạng bỏ học của học sinh từ cấp 2 lên cấp 3 trong xã Quảng Hòa ngày càng cao, ảnh hưởng rất lớn đến quyền học tập của các em học sinh, nhất là các em học cấp 3. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng trường cấp 2,3 hoặc trường nhô, lớp nhô tại xã Quảng Hòa để thuận tiện cho việc học của học sinh.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định: “trường Trung học phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 45 lớp.”. Như vậy, không có quy định bố trí các điểm trường hoặc trường nhô đối với quy mô trường Trung học phổ thông.</p> <p>- Qua khảo sát, thực trạng học sinh lớp 9, năm học 2021-2022 tại trường Trung học cơ sở Quảng Hòa là 107 học sinh, những năm trước, học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở phần lớn các em theo học cấp Trung học phổ thông tại các trường của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đăk Lăk, một số em học tại trường Trung học phổ thông Lê Duẩn xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, một số còn lại là đi học nghề, hoặc ở nhà lao động sản xuất.</p> <p>Căn cứ tình hình về số lượng người làm việc ở các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay đang thiếu trầm trọng về biên chế và quy mô học sinh lớp 9 xã Quảng Hòa chưa nhiều, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tổ chức lại trường Trung học cơ sở Quảng Hòa thành trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Quảng Hòa trong năm học 2022 - 2023; dự kiến trong năm học 2023 - 2024, với biên chế được cấp có thẩm quyền xem xét giao bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND huyện Đăk Glong và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình cấp thẩm quyền tổ chức lại</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo



	<p>trường Tiểu học cơ sở Quảng Hòa thành trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở để tiếp tục theo học cấp Trung học phổ thông.</p>	
28	<p><i>Cử tri Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trên địa bàn huyện Đắk Glong hiện nay đang thiếu giáo viên dạy ở các cấp học. Đề nghị cơ quan chức năng cho chủ trương để huyện Đắk Glong được tuyển thêm giáo viên.</li> <li>- Hiện nay tiền dạy thêm, dạy gác của giáo viên chưa được chi trả, đang nợ giáo viên 14 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xem xét, giải quyết.</li> </ul> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đối với việc giao bổ sung biên chế cho huyện Đắk Glong để có cơ sở pháp lý, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong có kế hoạch tuyển dụng thêm giáo viên đang còn thiếu ở các cấp học và cấp bổ sung kinh phí để Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chi trả tiền dạy thêm, dạy gác của giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 555/SGDĐT-TCCBTC ngày 13 tháng 10 năm 2021, Báo cáo Sở Nội vụ theo yêu cầu tại Công văn số 1357/SNV-TCCCVC ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Công văn số 261/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 02 năm 2022 báo cáo UBND tỉnh về việc tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1047/UBND-KGVX ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc xử lý kiến nghị liên quan đến số lượng người làm việc, biên chế giáo viên, kinh phí dạy thêm, dạy kê trong năm học 2021 - 2022 và Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021. Cụ thể:</p> <p>(1). Về vấn đề, hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Glong đang thiếu giáo viên dạy ở các cấp học, đề nghị cơ quan chức năng cho chủ trương về biên chế để Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong được tuyển thêm giáo viên. Hiện nay, Sở Nội vụ đang nghiên cứu, xem xét yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc tuyển dụng viên chức nhằm mục đích phân bổ lại số lượng biên chế sự nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị; Tuy nhiên, đối với địa phương thiếu nhiều giáo viên như huyện Đắk Glong vẫn có thể triển khai thực hiện, đề nghị UBND huyện</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

Đắk Glong xây dựng đề án, kế hoạch tuyển dụng giáo viên trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến bảo đảm đúng quy định.

- Đối với việc thiếu biên chế giáo viên. Hiện nay, biên chế dự phòng của tỉnh đã được sử dụng hết, không còn biên chế để giao bổ sung cho huyện Đắk Glong. Do đó, đề tháo gỡ khó khăn, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát số lượng giáo viên thừa, thiếu, số biên chế chưa sử dụng, tham mưu UBND tỉnh xem xét phân bổ, điều chuyển lại số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục giữa các huyện và thành phố Gia Nghĩa cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

(2). Về vấn đề kinh phí: Hiện nay tiền dạy thêm, dạy gác của giáo viên chưa được chi trả, đang nợ giáo viên 14 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xem xét, giải quyết.

- Tại Thông tư Liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập:

+ Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo, thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

+ *Đối với các cơ sở giáo dục công lập được Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:* Kinh phí thực hiện chế độ chi trả lương dạy thêm giờ do Ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước.

+ *Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên:* Kinh phí thực hiện chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước hiện hành.

+ *Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:* Kinh phí thực hiện chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ được đảm bảo từ các nguồn thu, tự đảm

	<p>bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.</p> <p>- Theo quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào, do ngân sách cấp đó đảm bảo. Do đó, việc đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của sự nghiệp giáo dục (<i>bao gồm kinh phí chi trả làm thêm giờ cho giáo viên</i>) do ngân sách huyện đảm bảo theo phân cấp hiện hành.</p>	
29	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng Hôn, thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song:</i> Đề nghị UBND tỉnh có thẩm quyền xem xét đề thành lập một trường Tiểu học trên địa bàn xã Đắc Hòa để con em đi học được thuận tiện hơn.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông công lập nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Huyện ủy Đắc Song Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Đắc Song.</p> <p>Qua theo dõi tình hình hoạt động của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đắc Song, số lượng học sinh theo học tại trường Tiểu học cơ sở và trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã Đắc Hòa ngày càng giảm. Thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Đắc Song đã ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc sáp nhập khối tiểu học của trường Tiểu học cơ sở và Tiểu học Nguyễn Chí Thanh vào trường Tiểu học Lương Thế Vinh để thành lập trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Hiện nay, trường Tiểu học Lương Thế Vinh có phân hiệu 1 tại thôn Tân Bình, xã Đắc Hòa; phân hiệu 2 tại thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa. Năm học 2021 - 2022, phân hiệu 1 thôn Tân Bình</p>	UBND huyện Đắc Song

	<p>không có học sinh theo học, phân hiệu 2 tại thôn Đắc Sơn có tổng số 128 học sinh thuộc 05 khối lớp (từ khối lớp 1 đến khối lớp 5), không đủ điều kiện thành lập trường mới. Mặt khác, số liệu thống kê năm học 2021 - 2022: tổng số học sinh tiểu học trên địa xã Đắc Hòa, xã Đắc Môt là 1.095 học sinh; giao thông trên địa bàn 02 xã cơ bản thuận lợi, đã được nhựa hóa. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Đắc Song sẽ chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắc Song và UBND xã Đắc Hòa, tiếp tục theo dõi, thống kê số lượng học sinh tiểu học cư trú trên địa bàn xã Đắc Hòa; trường hợp đủ điều kiện thì tổ chức xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định.</p>	
30	<p><i>Cử tri Lưu Quang Thi, thôn Tân Bình 1, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song:</i> Ông Lưu Quang Thi là thương binh hạng 2/4 khi đi khám bệnh theo quy định thì được thanh toán 100 %, nhưng khi khám bệnh tại bệnh viện chỉ được thanh toán 80%, còn 20% cá nhân phải đóng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri được biết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Bảo hiểm xã hội Đắc Nông đã trực tiếp làm việc với cử tri Lưu Quang Thi về vấn đề cử tri phản ánh. Cử tri Lưu Quang Thi khẳng định việc đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện là được hưởng quyền lợi 100% theo đúng mã quyền lợi trên thẻ Bảo hiểm y tế, không có việc bệnh viện thu thêm 20% tiền khám, chữa bệnh.</p> <p>Cử tri Lưu Quang Thi chỉ thắc mắc thẻ Bảo hiểm y tế của bà Nguyễn Thị Tâm (vợ ông Thi), sinh năm 1955, mã số thẻ BHYT: TC3676720925950, khi đi khám, chữa bệnh có đóng 5% tiền khám, chữa bệnh phải chi trả. Bảo hiểm xã hội Đắc Nông tiến hành kiểm tra trên hệ thống Phần mềm Giám định cho thấy bà: Nguyễn Thị Tâm đi khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Đắc Môt vào ngày 19/5/2022, tổng chi phí cho đợt khám, chữa bệnh là 266.520 đồng, số tiền chi trả 5% là 13.326 đồng. Theo quy định thẻ Bảo hiểm y tế trên được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Vì vậy, bệnh viện thu 5% là đúng quy định tại Nghị định số</p>	<p>Bảo hiểm xã hội tỉnh</p>

	<p>146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải thích cho cử tri Lưu Quang Thi được biết và không thắc mắc gì thêm.</p>	
31	<p><i>Cử tri Trần Hồng Phong, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa:</i> Đề nghị các cấp có thẩm quyền có chính sách thu hút đội ngũ y, bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Năm 2014, thực trạng về nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành y tế của tỉnh là hết sức cần thiết, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, bác sĩ chính quy và bác sĩ sau đại học, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 về việc Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020, đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 và kéo dài chính sách thu hút bác sĩ theo Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đến nay Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND đã hoàn thành việc thu hút, với tổng số bác sĩ đã thu hút là 43 (04 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 39 bác sĩ loại khá, giỏi); tổng số bác sĩ, dược sĩ đã được đãi ngộ giai đoạn 2015 - 2020 là 2.620 lượt người, với tổng số tiền chi đãi ngộ trên 27 tỷ đồng. Trong thời gian Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND còn hiệu lực đã góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ, dược sĩ, cán bộ làm việc ở vùng khó khăn, vùng y tế cơ sở thì có mức đãi ngộ cao hơn, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các bác sĩ an tâm công tác. Sở Y tế đã tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, Bộ Y tế đang trình Chính phủ phê duyệt chính sách thu hút hỗ trợ đối với cán bộ y tế. Vì vậy, khi chính sách mới được ban hành, Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ chế chính sách áp dụng cho phù</p>	Sở Y tế

	<p>hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp, trong năm 2023, chính sách của Trung ương chưa được ban hành thì Sở Y tế tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án về chính sách thu hút nguồn nhân lực y, bác sĩ trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND đã hết hiệu lực. Ngoài chính sách tiếp nhận tuyển dụng thu hút trên, từ năm 2019 đến nay, Sở Y tế đã tổ chức 02 đợt tuyển dụng viên chức trong ngành y tế với số lượng là 508 người, trong đó tuyển dụng mới bác sĩ ngoài thu hút giai đoạn 2019 - 2021 là 28 viên chức; Sở Y tế thực hiện công tác đào tạo bác sĩ cử tuyển, bác sĩ theo địa chỉ và đào tạo dài hạn từ nguồn nhân lực tại chỗ, qua đó nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh cũng được nâng lên, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới được triển khai, công suất giường bệnh được nâng lên, tỷ lệ chuyển tuyến giảm. Hiện nay, ngành y tế đang triển khai thực hiện phương án tự chủ, nhằm cải thiện nguồn thu cho y, bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để họ an tâm công tác, phục vụ trong ngành y tế.</p>	
<b>IV</b>	<b>Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi</b>	
32	<p><i>Cử tri Ma A Tú, thôn 12, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đập thủy lợi Suối Đá được các cấp chính quyền quan tâm và đã khắc phục. Tuy nhiên, kênh mương thấp hơn so với mặt ruộng, nên việc tưới tiêu tự động không được và rất khó khăn cho việc lấy nước vào ruộng để sản xuất. Đề nghị các cấp chính quyền xem xét sửa chữa lại cho phù hợp.</li> <li>- Công trình thi công sửa chữa Đập suối đá có sử dụng kích nổ mìn, các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng như: giếng bị rút nước, công trình gia đình bị nứt nẻ. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét khắc phục hậu quả cho người dân.</li> </ul> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án Công trình thủy lợi Suối đá, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong thi công hoàn đã thành đảm bảo mục tiêu cung cấp nước tưới cho 1.000ha cây trồng nông nghiệp các loại, nâng cao năng suất cây trồng, tăng diện tích canh tác lúa nước từ 1 vụ lên 2 vụ trong năm. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khu tràn dâng: là 300ha, gồm 240ha cây trồng công nghiệp, 60ha lúa nước;</li> <li>+ Nhiệm vụ: kênh chính dài 1.500m (cấp nguồn nước tưới</li> </ul>	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	<p>động lực và cung cấp nước tưới cho các tuyến kênh nhánh); Kênh N2 dài 1.022m (gồm: 792m tưới tự chảy, 230m tưới cấp nguồn động lực; Kênh N4 dài 796m (gồm: 546m tưới tự chảy, 250m cấp nguồn tưới động lực).</p> <p>- Đối với đoạn Kênh 250m đầu tuyến Kênh N4 thấp hơn mặt ruộng là 6ha, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn trả tuyến kênh cũ là 230m cấp nguồn nước tưới tự chảy để người dân sử dụng.</p> <p>+ Khu trạm bơm cấp nước tưới cho 700ha (gồm: 460ha cây công nghiệp; 240ha lúa nước) đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi để vận hành khai thác sử dụng.</p> <p>- Đối với nội dung cử tri kiến nghị, phản ánh về Công trình thi công sửa chữa Đập suối đá có sử dụng kích nổ mìn, các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng như: giếng bị rút nước, công trình gia đình bị nứt nẻ, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp khắc phục hậu quả các ảnh hưởng như: giếng bị rút nước, công trình gia đình bị nứt nẻ cho người dân.</p>	
33	<p><i>Cử tri Vi Văn Thương, thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong:</i> Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt của nhân dân Quảng Hoà không được đảm bảo. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xây dựng nhà máy nước sạch cho người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Về chất lượng nước sinh hoạt: Hiện tại, trên địa bàn xã Quảng Hòa chưa có công trình cấp nước tập trung nông thôn, chủ yếu là các công trình cấp nước nhỏ lẻ chưa qua xử lý, do đó chưa đảm bảo nguồn nước sạch sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chủ động phối hợp với ngành Y tế các cấp hàng năm thực hiện xét nghiệm các mẫu nước nhỏ lẻ hộ gia đình (6 tháng một lần). Từ đó, khuyến cáo người dân trong việc dùng nước sạch tại địa bàn xã Quảng Hòa.</p> <p>- Về nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong:</p> <p>+ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều phối Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới giai đoạn 2016 - 2022, thời điểm hiện tại nguồn vốn đã phân bổ hết cho các</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	<p>Tiểu hợp phần của Chương trình giai đoạn 2016 - 2022.</p> <p>+ Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glong đề xuất các phương án xây dựng công trình nước sạch, trình cấp thẩm quyền để được bố trí nguồn vốn xây dựng công trình cấp nước tập trung cho xã Quảng Hòa từ các nguồn vốn khác nhau hoặc xã hội hóa.</p>	
34	<p><i>Cử tri Hoàng Văn Hải, thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong:</i> Đề nghị các cơ quan chức năng triển khai nhanh các dự án hậu thủy điện Buôn Tua Srah; kênh mương, đập Suối đá để người dân sớm được hưởng lợi.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Việc triển khai các dự án hậu thủy điện Buôn Tua Srah, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Trung ương xin chủ trương triển khai, nhưng chưa có nguồn vốn để thực hiện. Hiện nay, đang chờ Trung ương cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.</p> <p>- Đối với hệ thống kênh mương của Dự án Công trình thủy lợi Suối đá, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong thi công hoàn đã thành đảm bảo mục tiêu cung cấp nước tưới cho 1.000ha cây trồng nông nghiệp các loại, nâng cao năng suất cây trồng, tăng diện tích canh tác lúa nước từ 1 vụ lên 2 vụ trong năm. Trong đó:</p> <p>+ Khu tràn dâng: là 300ha, gồm 240ha cây trồng công nghiệp, 60ha lúa nước;</p> <p>+ Nhiệm vụ: kênh chính dài 1.500m (cấp nguồn nước tưới động lực và cung cấp nước tưới cho các tuyến kênh nhánh); Kênh N2 dài 1.022m (gồm: 792m tưới tự chảy, 230m tưới cấp nguồn động lực; Kênh N4 dài 796m (gồm: 546m tưới tự chảy, 250m cấp nguồn tưới động lực).</p> <p>- Đối với đoạn Kênh 250m đầu tuyến Kênh N4 thấp hơn mặt ruộng là 6ha, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã hoàn trả tuyến kênh cũ là 230m cấp nguồn nước tưới tự chảy để người dân sử dụng.</p> <p>+ Khu trạm bơm cấp nước tưới cho 700ha (gồm: 460ha cây công nghiệp; 240ha lúa nước) đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi tỉnh để vận hành khai thác sử dụng.</p>	<p>Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh</p>
35	<p><i>Cử tri Lê Phú Thành, Vi Văn Thi, thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm khảo sát, có phương án xây dựng công thoát nước</p>	<p>Ban Quản lý các dự</p>



	<p>gần kênh mương lòng Hồ Nam Xuân để phục vụ việc đi lại và sản xuất của người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Hiện nay, hồ sơ dự án Hệ thống kênh mương Hồ chứa nước Nam Xuân đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và dự kiến khởi công trong năm 2022. Các vị trí giao cắt với các công trình hạ tầng đã có các giải pháp thiết kế để đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất của người dân.</p> <p>- Đối với việc xây dựng công thoát nước kênh mương Hồ chứa Nam Xuân, đề nghị cử tri xác định vị trí cụ thể để Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp kiểm tra xử lý.</p>	<p>án đầu tư xây dựng tỉnh</p>
36	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Nam, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choánh, huyện Krông Nô:</i> Hiện nay, dọc tuyến sông Krông Nô đoạn qua xã Buôn Choánh bị sạt lở do khai thác cát làm thay đổi dòng chảy. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xây dựng hệ thống kè dọc bờ sông đoạn qua xã Buôn Choánh để hạn chế sạt lở giống như đoạn qua các xã Năm N'Đir, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Về giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện khoanh định các khu vực cấm tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 2242/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, để thực hiện biện pháp ổn định lâu dài khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí thực hiện kè cứng và kè mềm khu vực sạt lở tại xã Buôn Choánh và xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô tại Báo cáo số 551/BC-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng và các giải pháp chống sạt lở bờ sông Krông Nô khu vực giáp ranh 02 tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, đề xuất các giải pháp chống sạt lở bờ sông Krông Nô.</p> <p>Dự án kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô, khu vực xã Năm N'Đir, xã Đức Xuyên, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư. Vì vậy, đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án kè dọc bờ sông đoạn qua xã Buôn</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>

	Choách, huyện Krông Nô theo kiến nghị của cử tri.	
37	<p><i>Cử tri Trần Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Buôn Choách, huyện Krông Nô:</i> Diện tích trồng lúa nước tại xã Buôn Choách hiện nay khoảng 700ha, những năm gần đây chất lượng lúa gạo Buôn Choách đã được tỉnh quan tâm, chỉ dẫn địa lý. Để chất lượng lúa gạo Buôn Choách được người tiêu dùng biết đến xuất khẩu và là đặc sản, thương hiệu của tỉnh Đắk Nông nói chung, huyện Krông Nô nói riêng. Đề nghị ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm xem xét tiếp tục nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu lúa gạo Buôn Choách; triển khai xây dựng nhà máy sản xuất lúa gạo tại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại tỉnh đầu tư dây chuyền sản xuất, tránh tình trạng các thương lái nơi khác thu mua, làm mất giá trị, thương hiệu lúa gạo Buôn Choách.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, mỗi vụ xã Buôn Choách, huyện Krông Nô gieo trồng hơn 700ha lúa, chủ yếu là các giống lúa có năng suất và chất lượng cao như RVT, ST24, ST25, HT01, Đài thơm 8, với sản lượng 12.000-13.000 tấn lúa khô. Từ đó, Buôn Choách trở thành vùng trọng điểm lương thực của tỉnh Đắk Nông và là một trong những vùng chuyên canh lúa lớn nhất ở Tây Nguyên.</p> <p>Xác định, đây là vùng trọng điểm trồng lúa nước của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao xã Buôn Choách; hỗ trợ Hợp tác xã, người dân tham gia liên kết chuỗi giá trị; tập huấn cho người dân sản xuất theo quy trình VietGAP để xây dựng thương hiệu lúa của địa phương, hiện nay đã xây dựng được nhãn hiệu “Lúa gạo Buôn Choách” gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông-hệ thống hang động núi lửa Krông Nô. Trên địa bàn xã Buôn Choách hiện có 2 Hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả là Hợp tác xã Sản xuất lúa gạo Buôn Choách và Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choách, các phẩm lúa gạo đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao và OCOP 4 sao.</p> <p>Để nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu lúa gạo Buôn Choách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan kêu gọi đầu tư xây</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	<p>dựng nhà máy, kết nối các doanh nghiệp với người dân và địa phương. Hiện nay, có 02 Công ty đang khảo sát đầu tư sản xuất lúa gạo tại huyện Krông Nông, gồm: Công ty An Nông, địa chỉ: số 77A, đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) - Tập đoàn Louis Holdings, triển khai các mô hình trình diễn lựa chọn giống lúa theo hướng có thời gian sinh trưởng từ 120 ngày trở xuống có chất lượng, năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sinh thái của địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân áp dụng sản xuất theo các tiêu chuẩn, chứng nhận, tuân thủ nghiêm quy trình canh tác từ khâu chọn giống, làm đất, gieo trồng, ươm hạt, chăm sóc; khuyến khích người dân sử dụng máy cày đất, máy gặt đập liên hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm hao hụt trong thu hoạch.</p> <p>Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, nhằm phát triển nhãn hiệu lúa gạo Buôn Choách, xây dựng, bảo hộ thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ra thị trường, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, và sự chủ động của người dân, các Hợp tác xã và sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng, lúa gạo Buôn Choách sẽ được nâng tầm giá trị trong tương lai.</p> <p>Đồng thời, nhằm nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu các sản phẩm của địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Văn bằng bảo hộ; trong đó, có nhãn hiệu tập thể “Lúa Gạo Krông Nông”. Sở Khoa học và Công nghệ đã có Báo cáo số 88/BC-SKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2022 về thực trạng công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3122/UBND-NNTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2022 về tăng cường công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để tăng cường công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p>	
38	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng Hơn, Nguyễn Xuân Thủy, thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song: Đề nghị cơ quan chức năng</i></p>	<p>Công ty TNHH</p>

<p>khảo sát và xây dựng lại hệ thống mương tưới tiêu thủy lợi tại khu vực thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa, vì hiện nay đã hư hỏng rất nhiều khiến nước đổ xuống chảy tràn vào nhà người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Đối với nội dung kiến nghị về Hệ thống kênh mương tưới tiêu thủy lợi tại thôn Đắc Sơn hiện nay đã hư hỏng rất nhiều, khiến nước đổ xuống chảy tràn vào nhà người dân: Dự án Công trình thủy lợi Đắc Sơn 3, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh quản lý, sử dụng và khai thác tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019; Hạng mục đầu mối và kênh tưới, công trình đang cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho hơn 287ha cây trồng các loại.</p> <p>+ Tuyến kênh tưới bằng bê tông dài 607m, kích thước mặt cắt ngang hình chữ nhật <math>B_{\text{đáy}} \times H_{\text{cao}} = (1,2\text{m} \times 0,9\text{m})</math>; hiện nay vẫn ổn định, đảm bảo dẫn nước tưới cho các loại cây trồng, không bị hư hỏng. Tuy nhiên, theo thiết kế xây dựng công trình thì tuyến kênh phục vụ dẫn nước tưới, hiện nay tuyến kênh bê tông vừa đảm nhận chức năng dẫn nước tưới và tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ chứa vào mùa mưa, nên xảy ra tình trạng nước tràn bờ kênh với những nguyên nhân tồn tại, bắt cập khi xây dựng công trình, trước khi bàn giao về Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh quản lý, như sau:</p> <p>+ Đầu tuyến kênh tưới cửa vào kênh nằm cách công trình đầu mối (đập, tràn xả lũ, cống lấy nước) khoảng 2km về phía hạ du, tuyến kênh bê tông lấy nước từ công trình phục vụ tưới và thoát lũ phía hạ du công trình hồ Đắc Sơn 3, vì tuyến kênh được xây dựng trên tuyến suối thoát lũ hạ du công trình, nhưng mặt cắt ngang thiết kế kênh nhỏ <math>B_{\text{đáy}} \times H_{\text{cao}} = (1,2\text{m} \times 0,9\text{m})</math>.</p> <p>+ Theo thiết kế bề rộng tràn xả lũ hồ Đắc Sơn 3 rộng 4,4m, lưu lượng thiết kế <math>5,03\text{m}^3/\text{s}</math> nhưng kích thước kênh bê tông hạ du nhỏ <math>B_{\text{đáy}} \times H_{\text{cao}} = (1,2\text{m} \times 0,9\text{m})</math>, lưu lượng thiết kế <math>2,58\text{m}^3/\text{s}</math>. Nên toàn bộ nước chảy qua đập tràn xả lũ và nước lưu vực sườn đồi trên chiều dài tuyến suối hạ du đập dài khoảng 2km tập trung với lưu lượng lớn đổ dồn về tuyến kênh bê tông, nên xảy ra tình trạng tràn nước bờ kênh do vượt quá lưu lượng tuyến kênh thiết kế, nên đã xảy ra tình trạng nước tràn vào nhà dân.</p> <p>+ Ngoài ra, tuyến suối dài khoảng 2km, phía hạ du từ công</p>	<p>MTV công trình thủy lợi tỉnh</p>
---	---

	<p>trình đầu mỗi đến đầu kênh bê tông hiện đang bị bồi lấp, cỏ mọc, nhiều đoạn người dân đã lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy khoảng 500m trước cửa vào kênh bê tông, đây là nguyên nhân chính gây ách tắc dòng chảy, không đảm bảo thoát lũ. Do đó, để hạn chế việc ách tắc dòng chảy tuyến suối thoát lũ, thì người dân không được xâm lấn, thu hẹp dòng chảy để đảm bảo thoát lũ, không gây ngập dọc tuyến suối và tuyến kênh tưới, làm hư hỏng đến tài sản của các hộ dân.</p> <p>- Đối với nội dung kiến nghị cơ quan chức năng khảo sát và xây dựng lại hệ thống kênh mương tưới tiêu thủy lợi tại khu vực thôn Đắc Sơn.</p> <p>Tuyến suối dài khoảng 2km từ sau công trình đầu mỗi đến đầu kênh bê tông hiện Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh không quản lý. Nhưng, đây là tuyến kênh bê tông kết hợp tưới, tiêu thoát lũ phía hạ du công trình đang được Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh quản lý thì kết cấu kênh đang bình thường, không bị hư hỏng, thất thoát nước, nhưng hiện tại không đảm bảo thoát lũ. Do đó, việc khảo sát và xây dựng lại hệ thống kênh mương tưới tiêu thủy lợi tại khu vực thôn Đắc Sơn, bao gồm tuyến suối, tuyến kênh bê tông là cần thiết và thuộc thẩm quyền của cấp chính quyền địa phương. Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh ghi nhận kiến nghị, phản ánh của cử tri về việc khảo sát xây dựng lại hệ thống kênh mương để đảm bảo tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, cho chủ trương, bố trí kinh phí để xây dựng tuyến kênh mương trên, nhằm đảm bảo ổn định trong việc cấp nước tưới và tiêu thoát lũ hạ du công trình hồ Đắc Sơn 3.</p>	
<b>V</b>	<b>Lĩnh vực chính sách xã hội</b>	
39	<p><i>Cử tri Diệu Thị Phương, bon Châu Mạ, xã Hưng Bình, huyện Đắc R'láp:</i> Truyền thống của người M'Nông từ xưa để lại con cháu sinh ra được ông, bà, cha, mẹ cho đất làm nhà ở những nơi cha mẹ khai phá mà không thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục khác. Đến nay, theo quy định của pháp luật phải có các giấy tờ cần thiết (như sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử...) thì mới bảo đảm quyền thừa kế. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các hộ trong bon đều không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi có</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

người mất cũng không thực hiện việc khai tử, viết di chúc ..., nên việc thực hiện đúng pháp luật về quyền thừa kế, hiện nay đối với bà con trong bon rất khó khăn các giấy tờ liên quan để chứng minh đất của ông, bà, cha, mẹ để lại cho con cháu hầu như không có bất cứ loại giấy tờ nào, để đảm bảo quyền lợi cho thế hệ sau bà con trong bon mong muốn thực hiện đúng pháp luật về quyền thừa kế cho con, cháu. Nhưng, do trải qua khoảng thời gian quá lâu để thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật bà con đồng bào không thể thực hiện được. Đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cần có chính sách đặc thù đối với người M'Nông bản địa trong việc thực hiện các thủ tục hồ sơ thừa kế đảm bảo theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dân M'Nông.

**Trả lời:**

Việc thừa kế tài sản, bao gồm quyền sử dụng đất; được thực hiện theo quy định tại Bộ Luật dân sự. Tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, người sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai. Trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, xác định các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Do đó, đề nghị các chủ sử dụng đất liên hệ tại Ủy ban nhân dân xã (Công chức địa chính xã) để được hướng dẫn thủ tục kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện việc rà soát cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục

	<p>theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế về những bất cập, vướng mắc để có đề xuất liên quan đến việc thực hiện chính sách đất đai đối với cộng đồng dân tộc thiểu số.</p>	
40	<p><i>Đa số cử tri, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ dứt điểm tiền hạn hán năm 2019-2020 cho bà con.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do hạn hán mùa khô 2019 - 2020 đã triển khai hỗ trợ (đợt 1), đã được phân bổ cho các địa phương tại Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 tháng 2020 của UBND tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do hạn hán cho người dân do UBND các huyện triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí trên.</p> <p>Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9367/BTC-NSNN về việc kinh phí thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh phát sinh trong năm 2020 trên địa bàn. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Đắk Nông tổng hợp kết quả thực chi hỗ trợ giống cây trồng khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô năm 2019 - 2020 (<i>gồm: diện tích cây trồng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại, mức địa phương đã thực chi hỗ trợ thiệt hại</i>) theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, gửi Bộ Tài chính để có cơ sở tổng hợp xem xét hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh theo chế độ quy định.</p> <p>Để có kinh phí hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân bị thiệt hại do hạn hán mùa khô 2019 - 2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 66/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2022 về việc báo cáo kết quả chi hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô năm 2019 - 2020.</p> <p>Đồng thời, để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết toán kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô năm 2019 - 2020 (đợt 1) và đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí đợt 2 (phần còn thiếu so với nhu cầu của địa phương), đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil và Đắk Glong, khẩn trương hoàn thành việc chi hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

mùa khô năm 2019-2020 (đợt 1) từ nguồn ngân sách cấp trên đã hỗ trợ tại Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và từ nguồn ngân sách huyện tự cân đối (nếu có) trong năm ngân sách 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glong đã báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong mùa khô năm 2019 - 2020 (đợt 1), hoàn thành hồ sơ báo cáo quyết toán theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 66/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2022 về việc báo cáo kết quả chi hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô năm 2019 - 2020. Sở Tài chính đã tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí (đợt 2) cho bà con bị thiệt hại theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong mùa khô năm 2019 - 2020.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do hạn hán cho người dân, UBND huyện Đăk Glong đã có báo cáo và đã đề xuất khó khăn vướng mắc với Sở Tài chính để tham mưu hỗ trợ kinh phí thiệt hại do hạn hán năm 2019 - 2020 (đợt 2) cho người dân, cụ thể như sau:

(1). Về kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai sẽ do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo nguyên tắc: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%; ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%; ngân sách huyện đảm bảo 10% kinh phí còn lại trong tổng mức kinh phí hỗ trợ theo quy định.

(2). Theo Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glong thì nhu cầu kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô 2019 - 2020 là 2.389 triệu đồng; ngân sách tỉnh đã cấp hỗ trợ (đợt 1) là 1.338 triệu đồng; số kinh phí đã chi trả hỗ trợ cho người dân là 1.338 triệu đồng; số kinh phí còn thiếu chưa chi hỗ trợ là 1.051 triệu đồng.

(3). Theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thì Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glong có



	<p>trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.</p> <p>Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong phải chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chi trả dứt điểm phần kinh phí còn lại hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện. Kết thúc đợt chi trả, báo cáo kết quả thực chi về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để thẩm định bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.</p>	
41	<p><i>Cử tri Lưu Quang Thi, thôn Tân Bình 1, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra lại việc ông Lưu Quang Thi đã nộp Huân chương giải phóng về Huyện đội (ông Y Thiệp nhận) để làm chế độ, nhưng đã qua 6 năm mà vẫn chưa có văn bản trả lời cho ông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, Hải đảo xa. Tại Mục VI, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, quy định: Bộ Quốc phòng chỉ thực hiện việc xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng hiện đang công tác trong Quân đội. Riêng số đối tượng đã chuyển ngành ra bên ngoài công tác hoặc đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ tại địa phương, do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến. Đối với, cử tri Lưu Quang Thi đã xuất ngũ về địa phương do Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.</p> <p>Mặt khác, theo hướng dẫn tại Công văn số 3789/TH-TĐKT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với việc cấp mới Huân chương, Huy chương cho các cá nhân được cấp Giấy</p>	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	<p>chúng nhận Huân chương, Huy chương. Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn, do đó chưa có cơ sở để thực hiện.</p> <p>Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song cũng đã tuyên truyền, giải thích để cử tri Lưu Quang Thi được biết về chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với chính sách khen thưởng người có công, đồng thời cử tri cũng tin vào sự quan tâm giải quyết của các cơ quan chức năng đối với trường hợp của cử tri.</p>	
<b>VI</b>	<b>Lĩnh vực điện lực</b>	
42	<p><i>Cử tri An Thanh Bình, thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút:</i>          Gia đình ông có 01 kiốt đổi điện Ủy ban nhân dân xã Trúc Sơn, có đường dây cáp quang đi qua nhà và hộp kỹ thuật trên cột đường dây cáp quang thấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b>          Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri An Thanh Bình, VNPT Đắk Nông đã triển khai khảo sát thực tế tại địa điểm cử tri phản ánh và xác nhận tại đây đang có 01 sợi cáp đồng và 01 hộp cáp đồng của VNPT (hiện không còn sử dụng) không đảm bảo với độ cao và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình cử tri.</p> <p>Ngày 08 tháng 6 năm 2022, VNPT Đắk Nông đã thu hồi sợi cáp đồng và hộp cáp không còn sử dụng nêu trên, để bảo đảm cho sinh hoạt gia đình cử tri.</p>	VNPT Đắk Nông
43	<p><i>Cử tri Mai Thị Duyên, thôn 7, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút:</i>          Gia đình bà có kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái, ngành thuế hiện nay quy định dùng biên lai hóa đơn thuế điện tử đối với các hộ kinh doanh số tiền từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Gia đình bà kiến nghị là phí biên lai điện tử quá cao, mong các cấp có thẩm quyền xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b>          Kiến nghị của cử tri Mai Thị Duyên, thôn 7, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút đã được Chi cục Thuế Khu vực Cư Jút - Krông Nô trả lời tại Công văn số 1219/CCTKV- NV ngày 06 tháng 6 năm 2022. Cử tri đã đồng ý với nội dung trả lời của Chi cục Thuế Khu vực Cư Jút - Krông Nô.</p> <p>Ngày 16 tháng 6 năm 2022, cơ quan Thuế đã làm việc với cử tri Mai Thị Duyên, tại thôn 7, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, kết</p>	Cục Thuế tỉnh

	<p>quả buổi làm việc, cử tri hài lòng với quy trình xử lý của cơ quan thuế và không còn vướng mắc với cơ quan thuế.</p> <p>Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử rất thuận lợi cho gia đình, tuy nhiên nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam (VNPT) chưa tư vấn cho cử tri và đã đưa ra giá sử dụng dịch vụ là 2,2 triệu đồng cho gói dịch vụ 3 năm là chưa phù hợp với mức thu nhập thực tế hiện nay của gia đình cử tri Mai Thị Duyên. Đối chiếu với giá quy định của VNPT và hướng dẫn của Chi cục Thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô cử tri chấp hành không vướng mắc gì. Tuy nhiên, cử tri vẫn chưa ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT.</p>	
44	<p><i>Cử tri Võ Quyết, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil:</i> Các trụ điện tạm bợ đã được phản ánh nhiều và cũng được Điện lực Đắk Mil hứa nhiều tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước nhưng vẫn chưa được di dời, bà con rất mong muốn sớm được giải quyết, vì rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét sớm giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Công ty Điện lực Đắk Nông đã liên hệ với cử tri Võ Quyết để đi cùng kiểm tra thực tế hiện trạng lưới điện tại khu vực cử tri kiến nghị, phản ánh. Hiện tại, lưới điện trên địa bàn thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil đảm bảo an toàn, đủ nguồn điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đường dây hạ thế của ngành điện có bán kính cấp điện lớn và đã được Công ty Điện lực Đắk Nông lập kế hoạch để được đầu tư.</p> <p>+ Khu vực Dốc đá đã được đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2022. Dự kiến hạng mục công trình thi công hoàn thành và đóng điện vận hành trong quý 4 năm 2022.</p> <p>+ Khu vực đường ông Bảy Yên đã được đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023. Dự kiến hạng mục công trình thi công hoàn thành và đóng điện vận hành trong quý 4 năm 2023.</p> <p>Tuyến đường từ nhà Tuấn Đào, đường Bà Lâm đường dây điện sau công tơ thuộc tài sản khách hàng với bán kính cấp điện từ 100-150m, hiện đã xuống cấp và đi qua đất các hộ dân phía trước. Để đảm bảo an toàn sử dụng điện, đề nghị các hộ dân nâng cấp, sửa chữa đường dây điện sau công tơ (là tài sản của khách hàng), khách hàng liên hệ với Điện lực Đắk Mil hoặc qua số</p>	Công ty Điện lực Đắk Nông

	Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa lưới điện.	
45	<p><i>Cử tri Trịnh Quốc Bộ, thôn 10, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong:</i> Người dân xã Quảng Hoà đã sinh sống và lập nghiệp từ năm 2000 cho đến nay (gồm thôn 6, thôn 7, thôn 10) nhưng chưa được quan tâm, nhất là kéo điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Công ty Điện lực Đăk Nông đã làm việc với Công ty Điện lực tỉnh Đăk Lăk đề xuất cấp điện cho khu vực xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong (lưới điện khu vực này do Công ty Điện lực Đăk Lăk quản lý vận hành). Công trình được phê duyệt vào kế hoạch đầu tư xây dựng 2022. Với khối lượng đầu tư, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng mới: 1,036 km ĐZTA</li> <li>- Xây dựng mới: 0,75 km ĐZHA</li> <li>- Xây dựng mới: 01 Trạm biến áp 100kVA-22/0,4kV</li> </ul> <p>Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Khi công trình hoàn thành sẽ cấp điện cho nhân dân xã Quảng Hòa.</p> <p>Công ty Điện lực Đăk Lăk cũng thông tin về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 tại thôn 7, xã Quảng Hòa được đăng ký Hạng mục: Xử lý mất an toàn lưới điện hạ áp Trạm biến áp T7 và T8 thuộc đường dây ĐD472ROMEN theo đề nghị của Sở Công Thương Đăk Nông, hạng mục gồm xây dựng mới 130m đường dây trung áp, 550m đường dây hạ áp (02 xuất tuyến) và 01 Trạm biến áp (dung lượng 100kVA). Hiện nay, phương án đã trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung xem xét, phê duyệt. Dự kiến hạng mục sẽ được thi công đưa vào vận hành trong năm 2023.</p>	Công ty Điện lực Đăk Nông
46	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng Hôn, thôn Đăk Sơn, xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song:</i> Đề nghị cơ quan chức năng sớm đóng điện tại khu vực Trạm T14 thuộc khu vực thôn Đăk Sơn, xã Đăk Hòa để người dân sử dụng.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Kiến nghị của cử tri Nguyễn Hồng Hôn thuộc công trình: Hoàn thiện lưới khu vực huyện Đăk Song năm 2021, do Công ty Điện lực Đăk Nông làm Chủ đầu tư, được khởi công xây dựng cuối năm 2021, đến nay công trình cơ bản hoàn thành. Hiện nay, công trình đang trong quá trình nghiệm thu kỹ thuật để đóng điện</p>	Điện lực Đăk Song

	<p>đưa vào sử dụng, Điện lực Đắk Song đang phối hợp cùng với đơn vị thi công hoàn thành các thủ tục để đóng điện công trình. Thời gian dự kiến đóng điện ngày 30 tháng 7 năm 2022 để cung cấp điện cho nhân dân trong khu vực.</p>	
47	<p><i>Cử tri Trần Xuân Phương, thôn Rừng Lạnh; Cử tri Nguyễn Đức Hạnh, thôn Tân Bình, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song:</i> Tại khu vực từ nhà Yên Hào đến Công ty lâm nghiệp Đức Hòa, một số hộ dân tại thôn Tân Bình người dân phải tự kéo điện để sử dụng nên chịu giá điện rất cao và nguy hiểm đề nghị điện lực quan tâm, hỗ trợ xây đường điện cho người dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Khu vực cử tri Trần Xuân Phương, Nguyễn Đức Hạnh kiến nghị thuộc thôn Rừng Lạnh, xã Nam Bình, huyện Đắk Song. Năm 2017, ngành điện đã đầu tư 01 Trạm biến áp, với dung lượng 100kVA và 456m đường dây hạ áp. Năm 2019, ngành điện đầu tư được 884m đường dây trung áp, 01 Trạm biến áp với dung lượng 100kVA và 1.307m đường dây hạ áp.</p> <p>Hiện nay, tại khu vực này còn có một số hộ dân làm nhà, sống thưa thớt, xa lưới điện hạ thế mà ngành Điện đã đầu tư, quản lý. Vì vậy, các hộ sinh sống tại khu vực này mua điện của ngành Điện qua công tơ tổng, đường dây hạ thế sau công tơ vào nhà dân bán kính khá xa. Để đảm bảo cấp điện cho các hộ dân, ngành Điện sẽ khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng năm 2023, trình phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong thời gian chờ xây dựng lưới điện mới, nếu đường dây sau công tơ có hiện tượng mất an toàn, thì nhân dân liên hệ ngành Điện để được hỗ trợ khách hàng khắc phục sửa chữa.</p>	Điện lực Đắk Song
<b>VII</b>	<b>Các lĩnh vực khác</b>	
48	<p><i>Cử tri Trần Xuân Phương, thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song:</i> Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng hàng rào quanh trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; Theo đó, tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công, quy định: “<i>Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ</i></p>	UBND huyện Đắk Song

	<p>ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”. Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, đề nghị UBND xã Đăk Hòa lập Báo cáo chủ trương đầu tư, đề xuất đầu tư bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đăk Song theo quy định.</p>	
49	<p><i>Cử tri Nguyễn Thanh Hùng, thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô:</i> Dự án nhà máy thủy điện Chư Pông Krông, do Công ty TNHH MTV xây lắp điện Hưng Phúc làm Chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Minh, địa chỉ: Số 51/16/15 đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk làm Giám đốc ngăn dòng nước làm sạt lở đất dọc bờ sông Krông Nô ảnh hưởng đến sản xuất, đất đai của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng khắc phục, giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2003/UBND-NNTNMT ngày 21/4/2022 về việc xử lý tình trạng sạt lở đất dọc sông Krông Nô, địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Ngày 29/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Krông Nô và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa khu vực sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; xác định nguyên nhân, thống nhất phương án giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 176/BC-STNMT ngày 18/5/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2675/UBND-NNTNMT ngày 23/5/2022 về việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô thuộc địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Trong đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kịp thời khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do hoạt động vận hành công trình thủy điện Chư Pông Krông làm thiệt hại đến tài sản và hoạt động sản xuất của các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định tại Khoản 15 Điều 2 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 221/GP-TNN ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho đơn vị; hoàn thành trong tháng 7 năm 2022.</li> <li>- Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong phạm vi ngập nước của lòng hồ thủy điện Chư Pông</li> </ul>	Sở Công Thương

Krông theo cao trình tích nước cho phép, cấm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa trước khi được tích nước và vận hành phát điện thương mại; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô và Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 7 năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc, Doanh nghiệp Tư nhân Văn Hồng và Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Quảng Phú và các đơn vị có liên quan rà soát, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, đơn vị sản xuất kinh doanh có diện tích đất sản xuất bị sạt lở; hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022; mời các cơ quan, đơn vị có chức năng để đánh giá nguyên nhân và giải pháp lâu dài để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông.

Ngày 10/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Krông Nô làm việc với Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc và các đơn vị khai thác cát trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 116/TB-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2675/UBND-NNTNMT ngày 23/5/2022 đối với việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Trong đó, yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc:

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị khai thác cát, gồm: Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Quảng Phú, Doanh nghiệp Tư nhân Văn Hồng và Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô để thống nhất bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở bờ sông hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

+ Khẩn trương cấm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong phạm vi ngập nước lòng hồ thủy điện Chư Pông Krông theo cao trình tích nước cho phép.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị khai thác cát nghiên cứu giải pháp lâu dài để bảo vệ bờ sông và thực hiện đánh giá tới lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 20, 21, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ; kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào đánh giá tác động môi trường đã được

	<p>phê duyệt tại Quyết định số 1990/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Chư Pông Krông, công suất 7,5MW và Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Chư Pông Krông, công suất 7,5MW. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2022; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, Sở Tài nguyên và Môi trường.</p>	
50	<p><i>Cử tri Nguyễn Thanh Hùng, thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô:</i> Công ty TNHH MTV Phước Lộc khai thác cát đã làm sạt lở đất dọc bờ sông Krông Nô ảnh hưởng đến sản xuất, đất đai của các hộ dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng khắc phục, giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Về tình trạng sạt lở bờ sông khu vực xã Quảng Phú, UBND huyện Krông Nô đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú kiểm tra, xác minh thực địa và đã có báo cáo số 283/BC-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022, kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và có phương án xử lý khắc phục tình trạng sạt lở nêu trên.</p> <p>- Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu vực sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, qua kiểm tra đánh giá dọc 02 bên bờ sông Krông Nô tình trạng cây cối hai bên bờ bị chết do ngập úng dẫn đến tình trạng đất 02 bên bờ sông không được các rễ cây bám giữ lại; đồng thời, khu vực bờ sông có kết cấu đất pha cát khi tích nước, xả đáy (dâng hạ nước đột ngột từ 02m - 05m) do hoạt động của Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở 02 bên bờ sông Krông Nô đoạn chảy qua khu vực xã Quảng Phú (từ khu vực đập Nhà máy thủy điện</p>	UBND huyện Krông Nô



Chư Pông Krông đến khu vực giáp ranh cầu Nam Kar). Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác có thể gây sạt lở bờ sông như: Do tác động của hoạt động khai thác cát; quy luật vận động dòng chảy tự nhiên; kết cấu địa chất dọc sông chủ yếu là đất pha cát; diễn biến thời tiết bất đầu vào mùa mưa dẫn đến tình trạng xói mòn bề mặt.

- Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2675/UBND-NNTNMT về việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Quảng Phú, theo đó đã yêu cầu Công ty TNHH xây lắp điện Hưng Phúc:

+ Kịp thời khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do hoạt động vận hành công trình thủy điện Chư Pông Krông làm thiệt đến tài sản và hoạt động sản xuất của các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định tại Khoản 15, Điều 2 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 221/GP-TNN ngày 18/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho đơn vị.

+ Chủ trì phối hợp với UBND huyện Krông Nô, UBND xã Quảng Phú, Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Quảng Phú; Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Phước Lộc; Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân, Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, đơn vị sản xuất kinh doanh có diện tích đất bị sạt lở; mời các cơ quan, đơn vị có chức năng để đánh giá nguyên nhân và giải pháp lâu dài để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông.

+ Yêu cầu Công ty TNHH Xây lắp điện Hưng Phúc phải tạm dừng hoạt động tác động đến dòng chảy tại khu vực sạt lở để rà soát, thực hiện đánh giá tác động tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Ngày 10/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Krông Nô làm việc với Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc và các đơn vị khai thác cát trên địa bàn xã Quảng Phú. Ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 116/TB-STNMT về việc Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc để triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2675/UBND-NNTNMT ngày 23/5/2022 đối với xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Trong đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai thác cát, gồm: Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Quảng Phú, Doanh nghiệp Tư nhân Văn Hồng và UBND xã Quảng Phú, huyện Krông Nô để thống nhất bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

+ Khẩn trương thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, bồi thường giải phóng mặt bằng trong phạm vi ngập nước lòng hồ thủy điện Chư Pông Krông theo cao trình tích nước cho phép.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai thác cát nghiên cứu đề giải pháp lâu dài bảo vệ bờ sông và thực hiện đánh giá tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ; kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 1990/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Chư Pông Krông, công suất 7,5MW; Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Chư Pông Krông, công suất 7,5MW. Hoàn thành trước ngày 30/10/2022, báo cáo kết quả về UBND huyện Krông Nô, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với sạt lở đất dọc sông Krông Nô địa bàn xã Quảng Phú đoạn phía thượng lưu Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2675/UBND-NNTNMT về việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, đơn vị sản xuất kinh doanh có diện tích đất sản xuất bị sạt lở.

Để đảm bảo quyền và lợi ích cho hộ dân có đất bị sạt lở, các hộ dân chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản, cây trồng gắn liền với đất đối với phần diện tích đất bị sạt lở tại khu vực thượng lưu Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông cung cấp cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú để kiểm tra, thiết lập biên bản hiện

	<p>trạng để xử lý theo quy định.</p> <p>Đề nghị các hộ dân canh tác dọc sông khu vực thượng lưu nhà máy thủy điện Chư Pông Krông chủ động thông báo đến chính quyền địa phương khi có sạt lở đất xảy ra để kịp thời xử lý, ghi nhận hiện trạng làm cơ sở xử lý bồi thường, hỗ trợ theo quy định.</p>	
	<b>Tổng cộng: 50 mục</b>	